

Số: /KH-UBND

Ia H'Drai, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện di dân, bố trí, sắp xếp dân cư năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh “Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh” (gọi tắt Đề án 285);

Căn cứ Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Thông báo Kết luận số 28-TB/TU ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng công nhân năm 2024 của các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện và tình hình dân cư tại các điểm dân cư hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ và có hiệu quả Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm bố trí, sắp xếp dân cư trên huyện Ia H'Drai theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh⁽¹⁾.

- Thu hút dân cư và tạo nguồn lao động, nhằm bố trí, sắp xếp, dân cư đảm bảo nguồn nhân lực khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

2. Yêu cầu

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy⁽²⁾, Ủy ban nhân dân tỉnh⁽³⁾, Ban

⁽¹⁾ Tại Công văn số 4409/UBND-NNTN, ngày 13/12/2021 về việc điều chỉnh đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

⁽²⁾ Thông báo Kết luận số 28-TB/TU ngày 22/10/2020 về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai; Thông báo số 130-TB/VPTU ngày 03/11/2021 của Văn phòng

Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy⁽⁴⁾ trong công tác bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án 285, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về di dân, bố trí, sắp xếp dân cư và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. **Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Đề án 285 bằng nhiều hình thức khác nhau (qua các cuộc họp, mạng xã hội Facebook, Zalo, trên Trang thông tin điện tử của huyện...)** để hộ gia đình, Nhân dân trong và ngoài huyện biết, đăng ký di dân theo Đề án 285 đảm bảo đúng quy định hiện hành; đặc biệt tuyên truyền về các chính sách, quyền lợi được thụ hưởng khi tham gia Đề án 285⁽⁵⁾.

2. **Tiếp tục phối hợp tốt với các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy trình bố trí sắp xếp dân cư theo Đề án 285 đảm bảo đúng quy định.** Trong năm 2024, phấn đấu bố trí, sắp xếp cho 490 hộ/1.475 nhân khẩu⁽⁶⁾ đến định cư tại các điểm dân cư công nhân trên địa bàn huyện⁽⁷⁾ (*chi tiết tại Phụ lục 01, Phụ lục 03 kèm theo*).

3. **Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ (di chuyển, nhà ở, lương thực, đào tạo các nghề lao động nông thôn)** cho các hộ di dân theo Đề án 285: Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ các hộ tham gia di dân làm nhà ở; tổ chức đào tạo nghề cao su cho các hộ di dân; thực hiện công tác giao khoán (*nhận vườn cây cao su từ 3-4 ha/lao động*) để người dân sớm có thu nhập ổn định cuộc sống.

4. **Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan bổ sung, chỉnh sửa Đề án 285 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4613/UBND-NNTN ngày 29/12/2023 về việc điều chỉnh Đề án di dân, bố trí,**

Tỉnh ủy về thông báo ý kiến Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy trong chuyến thăm kiểm tra, việc thu hút bố trí sắp xếp dân cư tại điểm dân cư số 64, thôn Ia Dor, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai; Thông báo số 53/TB-BCĐ ngày 27/02/2023 của Ban chỉ đạo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai về thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Thập, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

⁽³⁾ Thông báo Kết luận số 1869/TB-VP ngày 26/5/2022 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Hữu Thập tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về công tác bố trí, sắp xếp dân cư và công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

⁽⁴⁾ Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy số 176-TB/HU ngày 24/02/2021; Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy số 219-TB/HU, ngày 14/4/2021; Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy số 236-TB/HU ngày 07/5/2021; Thông báo Kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy số 276-TB/HU, ngày 05/6/2021; thông báo Kết luận số 278-TB/HU ngày 07/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Thông báo kết luận số 398-TB/HU, ngày 06/12/2021; Thông báo Kết luận Thường trực Huyện ủy số 484/TB-HU ngày 06/6/2022....

⁽⁵⁾ Gồm 2 Phương án bố trí: Phương án bố trí, sắp xếp dân cư đến làm công nhân cho các Doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su trên địa bàn huyện và Phương án sắp xếp, bố trí nguồn dân cư đến làm dịch vụ và cán bộ công chức, viên chức đến công tác tại địa bàn huyện.

⁽⁶⁾ Căn cứ chỉ tiêu tại Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia H'Drai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2025 thì bình quân mỗi năm dân số tăng từ 1.700 đến 2.000 người và căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2023 để dự kiến bố trí sắp xếp dân cư thực hiện trong năm 2024.

⁽⁷⁾ Bố trí, sắp xếp dân cư theo Phương án bố trí, sắp xếp dân cư đến làm công nhân cho các Doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su trên địa bàn huyện Ia H'Drai gắn với sắp xếp dân cư thuộc diện giãn dân từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là 490 hộ/1475 nhân khẩu.

sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai, trong đó tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh dự thảo nội dung điều chỉnh Đề án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và các quy hoạch có liên quan theo quy định. Hoàn chỉnh dự thảo Đề án gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 4 năm 2024 để thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn và chuẩn bị quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư: Trong đó chú trọng xây dựng và phát triển các loại cây trồng đặc trưng, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương (*cây ăn quả, cây dược liệu ...*); phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, nuôi cá trên lồng hồ thủy điện..., gắn với đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác.

6. Rà soát, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn kinh phí sớm hình thành các điểm buôn bán “*chợ*” tại các xã và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 14C để đẩy mạnh hoạt động trao đổi hàng hóa, vận chuyển hành khách qua địa bàn; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình thiết yếu, trọng điểm trên địa bàn huyện.

7. Đẩy mạnh phát triển du lịch trên cơ sở khai thác có hiệu quả điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

8. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn triển khai thực hiện rà soát quỹ đất được giao nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả và hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi quả giao về địa phương quản lý để bố trí cho các hộ dân thiếu đất sản xuất hoặc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định; rà soát, tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại các điểm dân cư công nhân, các hộ di dân theo Đề án 285 theo quy định. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng tại các điểm dân cư.

9. Bố trí đất ở, đất sản xuất do Nhà nước quản lý cho các hộ di dân theo Đề án 285, đảm bảo đúng theo quy định. Phối hợp với các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn theo dõi tình hình ký hợp đồng lao động cho các hộ di dân theo Đề án 285, tình hình thực hiện các chế độ cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Vận động, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất nông nghiệp được Nhà nước giao và diện tích đất của các doanh nghiệp cho mượn để trồng các loại cây có giá trị kinh tế (*cây ngắn ngày, cây ăn quả...*), gắn với chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, sớm ổn định cuộc sống; vận động, hỗ trợ các hộ di dân xây dựng các mô hình làm kinh tế và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Thường xuyên, theo dõi, giám sát việc bố trí công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo đúng vị trí đã quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, quản lý dân cư; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối, mất an ninh, trật tự trên địa bàn

huyện. Lòng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ các hộ di dân xây dựng nhà ở, công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

10. Tăng cường thu hút dân cư đến sinh sống và tham gia các hoạt động sản xuất, thương mại - dịch vụ, gắn với các chương trình, dự án phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân vào địa bàn hoạt động kinh doanh, buôn bán có đất ở (*thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất*); thông qua Ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức vay tiền làm nhà. Trong năm 2024, phân đấu thu hút và bố trí, sắp xếp được 160 hộ/500 khẩu vào các điểm dân cư dịch vụ (*chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo*).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Kế hoạch này.

- Định kỳ (*hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm*) đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án (*qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy biết, chỉ đạo.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các nội dung liên quan; phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu kịp thời việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh phát triển du lịch trên cơ sở khai thác có hiệu quả điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã nhập học cho học sinh của các hộ di dân đến địa bàn huyện.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và môi trường: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các nội dung Mục 8 Phần II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Kế hoạch này.

5. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện rà soát các đối tượng chính sách xã hội đối với các hộ di dân đến địa bàn huyện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững theo quy định để ổn định đời sống người dân được bố trí tại điểm dân cư.

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chi trả chế độ chính sách cho các hộ di dân được phê duyệt bố trí, ổn định dân cư theo quy định.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn theo dõi tình hình ký hợp đồng lao động cho các hộ di dân theo Đề án 285, tình hình thực hiện các chế độ cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về đào tạo nghề, giải quyết việc làm người lao động được bố trí tại điểm dân cư.

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các nội dung Mục 1 và Mục 7 Phần II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Kế hoạch này.

7. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Triển khai xây dựng một số mô hình về trồng trọt, chăn nuôi phù hợp điều kiện tại địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi trong đó ưu tiên mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng lúa nước và xây dựng mô hình trồng lúa nước tại điểm dân cư số 64, thôn Ia Dơr, xã Ia Toi.

8. Ủy ban nhân dân các xã: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này. Theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các nội dung đảm bảo hiệu quả, có chất lượng.

9. Đề nghị các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện

- Phối hợp với các Phòng, ban chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã lập quy hoạch xây dựng các điểm dân cư công nhân; bố trí công nhân theo quy hoạch; rà soát, điều chỉnh các điểm dân cư phù hợp với nhu cầu bố trí công nhân của đơn vị, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện; xác định diện tích, vị trí đất thuê của Nhà nước tại các điểm dân cư đã được quy hoạch chi tiết để đề xuất giao lại cho địa phương quản lý, phục công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

- Chủ động rà soát diện tích, vị trí đất đã thuê từ Nhà nước để trồng cao su tuy nhiên đến nay không sử dụng để đề xuất giao về địa phương quản lý, tạo quỹ đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, ban chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã trong công tác tuyển dụng công nhân gắn với công tác di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai. Trong đó, chú ý triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về bố trí, ổn định dân cư để người dân được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

- Hỗ trợ cho các hộ công nhân ứng lương để làm nhà ở, bố trí vườn cây và ký hợp đồng lao động cho các hộ di dân theo Đề án 285; tạo điều kiện để các hộ dân tận dụng đất chưa sử dụng để phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập.

10. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể huyện: Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện; huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ các hộ dân di dân đến địa bàn huyện xây dựng nhà, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

11. Định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm), trước ngày 15 tháng cuối quý các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch về Ủy ban nhân dân huyện (*qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 285, Ban Thường vụ Huyện ủy biết, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư năm 2024 trên địa bàn huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- UBMT TQ VN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Tổ chức CT-XH huyện;
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn;
- Lưu: VT-LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng